

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ số 287 - TTg ngày 18-7-1977
về phát động phong trào thi đua
tăng gia sản xuất lương thực, rau
màu, phòng giáp hạt tháng 8 và
giành vụ mùa thắng lợi.

Hiện nay, tại các tỉnh miền Bắc, các hợp tác xã đang khẩn trương thu hoạch vụ chiêm xuân, tích cực làm nghĩa vụ lương thực; ở các tỉnh phía Nam, bà con nông dân đang ra sức chăm bón, chuẩn bị thu hoạch vụ hè thu và tiếp tục bán thóc cho Nhà nước. Trong cả nước sản xuất hoa màu được đẩy mạnh hơn trước, phong trào làm vụ mùa thắng lợi đã bắt đầu; đồng thời các địa phương đang tích cực chuẩn bị điều kiện để mở rộng diện tích trong vụ đông và đông xuân tới, đón mừng nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành trung ương Đảng về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, tiếp theo vụ mùa năm 1976 bị giảm sút ở một số tỉnh, vụ đông năm nay do ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết đã hụt nhiều so với kế hoạch về cả ba mặt: diện tích, năng suất và sản lượng; do đó có ảnh hưởng đến khả năng làm nghĩa vụ lương thực cho Nhà nước, mức ăn của nông dân ở nhiều nơi thuộc các tỉnh phía Bắc bị giảm so với mọi năm.

Trước tình hình lương thực khẩn trương như vậy, tại nhiều nơi, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương kết hợp với các đoàn thể quần chúng, đi đôi với việc thực hiện kế hoạch vụ mùa, đã mở cuộc vận động toàn dân tận dụng đất đai sản xuất rau màu. Đó là một hướng tích cực rất đáng khuyến khích và mở rộng, gây thành một phong trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp của quần chúng trong cả nước.

Hội đồng Chính phủ quyết định:

Bắt đầu từ quý III năm nay, quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng và nghị quyết về nông nghiệp của Hội nghị trung ương Đảng lần thứ hai, trong tất cả các ngành, các cấp và cơ sở, phải phát động một phong trào thi đua rộng khắp và sôi nổi nhằm tận dụng mọi khả năng đất đai còn bỏ trống có thể trồng trọt được (sân trường học, xí nghiệp, bờ ao, hàng rào, v.v...), thực hiện khẩu hiệu «Tắc đất tắc vàng», đẩy mạnh sản xuất thật nhiều lương thực và rau màu quyết giành chủ động, khắc phục khó khăn trước mắt về lương thực, thực phẩm nhất là trong kỳ giáp hạt tới. Trên cơ sở của phong trào này sẽ tiến lên mạnh hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu về sản xuất lương thực năm 1977 và kế hoạch

5 năm. Phong trào thi đua này phải thu hút tất cả các hợp tác xã, các hộ nông dân và nhân dân lao động, tất cả các lực lượng lao động thừa ở thành thị và nông thôn, công nhân, viên chức các cơ quan, xí nghiệp, nông trường, lâm trường, các đơn vị quân đội, công an vũ trang, các trường học các cấp. Phong trào này là «Phát huy truyền thống cách mạng và năng lực sáng tạo của quần chúng; tăng cường đoàn kết tương trợ để khắc phục khó khăn, quyết giành thắng lợi».

Ở nông thôn cũng như ở thành thị, phải tận dụng hết diện tích có thể tận dụng để sản xuất thêm rau, màu, lương thực. Nơi nào còn diện tích mà chưa tận dụng hết phải để cho nơi khác đến tận dụng dù chỉ là trong một vụ rau, màu; nơi có sức lao động nhiều hỗ trợ cho nơi thiếu sức lao động. Các ngành, địa phương, các cơ sở phải phát huy tinh thần tự lực cánh sinh và sáng kiến của quần chúng mà cố gắng tự giải quyết các nhu cầu về giống, nông cụ, và các tư liệu sản xuất khác, cần phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các ngành, các địa phương, các đơn vị để giải quyết tốt vấn đề này. Cơ quan Nhà nước có thể sắp xếp để giành hẳn một số người đi sản xuất rau màu, lương thực với điều kiện cơ quan vẫn hoàn thành nhiệm vụ, người ở nhà bảo đảm làm thay người đi sản xuất và tranh thủ những ngày nghỉ góp thêm công sức để sản xuất thật nhiều, chăm bón thật tốt.

Trong khi phát động phong trào thi đua này, phải gắn liền việc đẩy mạnh sản xuất rau màu trước mắt với việc đẩy mạnh sản xuất vụ mùa, giành vụ mùa thắng lợi và chuẩn bị cho vụ đông; gắn liền đẩy mạnh việc sản xuất rau màu, lương thực để tự túc ở từng cơ quan, đơn vị với việc làm tốt nhiệm vụ phục vụ nông nghiệp và giúp đỡ nông dân tăng gia sản xuất, không được để sao nhãng công việc phục vụ cho nông nghiệp về các mặt.

Thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở có trách nhiệm kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân để chỉ đạo phong trào theo sự phân công như sau:

— Tổng công đoàn Việt Nam phụ trách phong trào trong các tổ chức công đoàn các ngành và các cấp.

— Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ phụ trách phong trào trong các lực lượng vũ trang.

— Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục phụ trách phong trào trong các trường do ngành mình quản lý.

— Bộ Nông nghiệp, Ban nông nghiệp trung ương phụ trách phong trào trong các hợp tác

xã sản xuất nông nghiệp, trong nông dân lao động ở các tỉnh phía Nam. Bộ Nông nghiệp chú ý hướng dẫn các địa phương và các ngành tự điều hòa, giúp đỡ nhau những loại giống cần thiết để tăng gia sản xuất.

Cơ quan nông nghiệp ở mỗi địa phương có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể về cây trồng theo từng thời vụ, về cách chăm bón và bảo vệ cây trồng để có hiệu quả thiết thực.

— Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kết hợp với công đoàn và tổ chức phong trào thi đua của giới mình ở các cấp.

— Ủy ban nhân dân các cấp là người trực tiếp quản lý đất đai, lao động có trách nhiệm chỉ đạo chung và giải quyết các vấn đề cụ thể về tận dụng đất đai, lao động trong phạm vi lãnh thổ của mình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, các huyện, quận, thị xã có trách nhiệm kiểm tra nắm hết mọi diện tích có thể sản xuất rau, màu, lương thực trong địa phương, kể cả diện tích trong các cơ quan, xí nghiệp, công trường, doanh trại quân đội, nhà lập thể, khu cư xá ở thành phố, thị xã... đề đơn đốc các hợp tác xã, các nông, lâm trường, các cơ quan, đơn vị tăng gia sản xuất hoặc giao cho các cơ quan, đơn vị khác đến sản xuất nếu cơ quan chủ quản đất đai không đủ sức làm hết diện tích.

— Ban thi đua trung ương có trách nhiệm theo dõi phong trào hướng dẫn thi đua giữa các ngành, các địa phương, các đơn vị để kịp thời khen thưởng, động viên những đơn vị, cá nhân thi đua tốt.

— Các cơ quan tuyên truyền, thông tin, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền cổ động cho phong trào này.

Đợt thi đua này quy định từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10 năm 1977, sơ kết vào tháng 11 năm 1977 để phát động đợt thứ hai vào vụ đông xuân 1977 - 1978. Trong thời gian ấy địa phương nào, xí nghiệp nào, cơ quan và đơn vị nào bất cứ ở cấp nào không làm gì hoặc làm chiếu lệ cho có hình thức thì thủ trưởng mỗi đơn vị, mỗi cấp phải chịu trách nhiệm về những hình thức phê phán hoặc các hình thức kỷ luật khác tùy theo thái độ và kết quả thực hiện chi thị này trước chính quyền của mỗi cấp và trước Chính phủ.

Phát động phong trào thi đua tăng gia sản xuất vào lúc này đang có nhiều thuận lợi: lao động dồi dào, đất đai có sẵn, việc gieo trồng rau, màu đang trong thời vụ, nhân dân ta vốn rất nhiệt tình cách mạng, cần cù lao động và lúc này đang có yêu cầu cấp bách về lương thực, thực phẩm, rau màu. Chúng ta hãy phát huy

thuận lợi đó, phát động phong trào này một cách kiên trì và có tổ chức, kết hợp phát động phong trào này với việc giáo dục quần chúng thực hiện toàn diện nghị quyết của Hội nghị trung ương Đảng lần thứ hai, động viên tinh thần đoàn kết tương trợ, khắc phục mọi khó khăn để giành thắng lợi lớn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp nghiêm chỉnh thi hành chi thị này và thường xuyên báo cáo kết quả lên Thường vụ Hội đồng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 1977

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

PHẠM HÙNG

CÁC BỘ

BỘ LAO ĐỘNG

THÔNG TƯ số 12-LĐ/TT ngày 28-5-1977
về củng cố và tăng cường kỷ luật
lao động trong các xí nghiệp, cơ
quan Nhà nước.

Hiện nay, ở khá nhiều xí nghiệp, cơ quan Nhà nước, kỷ luật lao động thi hành chưa đầy đủ. Nhiệm vụ, trách nhiệm công tác, tổ chức lao động chưa rõ ràng và còn lộn xộn. Một số chính sách, chế độ hiện hành có liên quan đến kỷ luật lao động không còn phù hợp, trở ngại cho việc củng cố và tăng cường kỷ luật lao động;

Đề cao kỷ luật lao động, đề chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ IV, và thi hành nghị quyết số 19-CP ngày 29-1-1976 của Hội đồng Chính phủ;

Đề cao vị trí của người lao động, đề cao quyền tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng;

Căn cứ điều 16 của Điều lệ về kỷ luật lao động được ban hành kèm theo nghị định số 195-CP ngày 31-12-1964 của Hội đồng Chính phủ, giao cho Bộ trưởng Bộ Lao động trách nhiệm ban hành mẫu nội quy về kỷ luật lao động ở xí nghiệp, cơ quan, quy định chi tiết và hướng dẫn việc thi hành điều lệ;